

*

Số 318-BC/ĐU

BÁO CÁO
tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách (2009 - 2023)

Phần thứ nhất

**ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRANG BỊ SÁCH
CHO CƠ SỞ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (2009 - 2023)**

I- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện

Thực hiện Kết luận số 30-KL/TW ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn, trong những năm qua Đảng ủy triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, bảo quản, sử dụng sách và các loại tài liệu khác do Tỉnh ủy, Thị ủy gửi về. Thường xuyên đôn đốc, theo dõi kiểm tra việc tiếp nhận, khai thác, sử dụng sách và các tài liệu ở cơ sở.

Đảng ủy quan tâm đầu tư trang thiết bị để bảo quản sách: tủ sách, cán bộ phụ trách tủ sách và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên và Nhân dân sử dụng sách; gắn việc tiếp nhận sử dụng sách theo Đề án của Trung ương với tủ sách pháp luật của phường. Đồng thời chỉ đạo khai thác, sử dụng sách theo quy định của Nhà nước về tài sản công.

II- Kết quả đạt được

1. Về chất lượng, nội dung, hình thức sách của Đề án

Những cuốn sách với nội dung thiết thực, dễ hiểu; những mô hình mới, những kinh nghiệm hay, những điển hình tiên tiến trong sách đã được cán bộ, đảng viên và Nhân dân vận dụng vào thực tiễn, góp phần quan trọng trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân; làm giảm tình trạng hiểu sai, hiểu nhầm; đưa người dân tiếp cận những tri thức mới. Đề án đã từng bước đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin, tra cứu dữ liệu, trau dồi kiến thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; góp phần làm ổn định tình hình chính trị, tạo sự thống nhất trong

Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Hầu hết các ấn phẩm trình bày đẹp, được biên soạn ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ tiếp thu; nội dung thiết thực, tương đối bám sát yêu cầu cơ sở, góp phần quan trọng trong việc tham khảo, nghiên cứu, cung cấp các văn bản, tài liệu hướng dẫn cho cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần tuyên truyền trong Nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây là công cụ, phương tiện giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân có cơ sở tiếp cận, tìm hiểu nguồn thông tin chính thống; vận dụng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; nâng cao nhận thức của Nhân dân, đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch, nhất là trong giai đoạn công nghệ thông tin, truyền thông, mạng xã hội phát triển mạnh như hiện nay.

2. Công tác quản lý, nghiên cứu, học tập sách của Đề án

Đảng ủy bố trí tủ sách, phân công cán bộ phụ trách, thường xuyên kiểm tra việc quản lý, khai thác và sử dụng để phát huy hiệu quả Đề án. Giao cho đồng chí phụ trách công tác Tuyên giáo Đảng uỷ trực tiếp quản lý. Một số tập thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thường xuyên quan tâm nghiên cứu, cập nhật những kiến thức mới và tiếp nhận những thông tin từ sách của Đề án. Nhờ có Đề án trang bị sách cho cơ sở nên tủ sách hoạt động tốt với nhiều đầu sách chất lượng, thiết thực thu hút cán bộ, đảng viên và Nhân dân đến khai thác thông tin, tra cứu dữ liệu, tìm hiểu kiến thức...

Luôn lãnh đạo công tác khai thác, sử dụng sách điện tử của Đề án trang bị sách trên trang <https://thuviencoso.vn> đến cán bộ, đảng viên, hội viên, và Nhân dân trên địa bàn phường.

3. Công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án

Lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, giới thiệu sách trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài truyền thanh, qua các cuộc họp chi bộ, đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể; qua đội ngũ cán bộ văn hoá thông tin, cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở... Từng bước quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, tu sửa các nhà văn hóa cộng đồng, điểm bưu điện văn hóa, bố trí địa điểm đặt tủ sách và phòng đọc hợp lý, thuận tiện để phục vụ nhu cầu tìm đọc và tra cứu tài liệu.

III- Đánh giá chung

1. Ưu điểm và nguyên nhân

Việc trang bị sách cho cơ sở góp phần bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác cũng như giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Việc triển khai trang bị sách của Đề án đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân khắc phục tình trạng thiếu hụt kiến thức, kỹ năng trong công tác chuyên môn, kiến thức về lý luận chính trị, pháp luật,

văn hóa, xã hội, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đời sống,...

2. Hạn chế và nguyên nhân

- Chưa có phòng đọc riêng; thiếu trang thiết bị phục vụ người đọc. Sách của Đề án hầu hết đặt tại trụ sở UBND phường, nên không thuận tiện cho quần chúng Nhân dân tới đọc và mượn sách.

- Công tác thông tin, giới thiệu, tuyên truyền chưa được sâu rộng; chưa chú trọng việc mở rộng các đầu sách nghiên cứu đến đối tượng là Nhân dân. Mặc khác một số người dân chưa có thói quen xuyên tạt đọc sách.

Nguyên nhân: Do hầu hết hiện nay người dân, kể cả cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên tra cứu thông tin trên mạng Internet, trang thông tin điện tử của phường là chủ yếu nên việc tìm đọc, nghiên cứu các đầu sách còn rất ít. Sự phát triển của công nghệ thông tin, sức thu hút của mạng xã hội khiến người dân, nhất là giới trẻ ít quan tâm đến sách in.

3. Bài học kinh nghiệm

Cấp ủy đảng, chính quyền phải nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách Đề án, từ đó tích cực lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các đối tượng đọc sách bằng nhiều hình thức khác nhau để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ về chủ trương của cấp trên.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc tiếp nhận, khai thác, bảo quản, sử dụng sách và các tài liệu có hiệu quả.

Tuyên truyền, động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân hiến tặng các đầu sách hay, quý, góp phần nhân rộng tủ sách địa phương.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Phương hướng

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Ban Bí thư về mục đích của Đề án; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong tổ chức thực hiện Đề án. Việc nghiên cứu, bổ sung đầu sách, xuất bản sách cần có nội dung, hình thức phù hợp với đặc thù của các địa phương. Sách biên soạn phải bảo đảm chất lượng, là nguồn thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác xuất bản phát hành sách dành cho cơ sở xã, phường

Cần phong phú, đa dạng hóa nội dung và thể loại sách trên nhiều lĩnh vực để

phục vụ đầy đủ hơn nữa nhu cầu tìm đọc đến tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tăng cường các loại sách mang tính ứng dụng vào thực tiễn công tác và đời sống: Các ấn phẩm viết về gương người tốt, việc tốt, mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, bền vững; sách hỏi - đáp về pháp luật, các văn bản luật, hướng dẫn thi hành luật mới được ban hành; hướng dẫn sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp sạch; thuốc và cách chữa bệnh thông thường; sách về văn hóa, lịch sử, các loại sách phục vụ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,...

Trước sự phát triển của công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội,... đề nghị Trung ương nên có sự nghiên cứu đầu tư sách, thư viện điện tử cho các địa phương thay cho các đầu sách in như hiện nay.

2.2. Về công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường

Cần tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như tình hình thời sự trong nước, quốc tế để đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và cách tiếp cận của Nhân dân.

Trên đây là Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách (2009-2023) của Đảng ủy phường Phổ Hòa.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Thị ủy,
- Đồng chí UVBTV Thị uỷ phụ trách phường,
- TT HĐND, UBND, UBMT phường,
- Các chi bộ trực thuộc ,
- Các tổ chức CT-XH phường,
- Các đồng chí Đảng uỷ viên,
- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.

T/M ĐẢNG ỦY
PHÓ BÍ THƯ



Thanh
Võ Thanh